



# ฉบับพัฒนาท้องถิ่น

จัดทำโดย

ส่วนงานการศึกษา  
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่อนนาลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลด่อนนาลับ  
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี



## ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลอ่อนนาลับ

### 1. นายแสนหมั่น อินทรไชยา

#### ภูมิปัญญา ด้านเงินทุน



ที่อยู่บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 1 บ้านอ่อนนาลับ ตำบลอ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

นายแสนหมั่น อินทรไชยา เป็นผู้ก่อตั้งสภาชุมชนของตำบลอ่อนนาลับ โดยเป็นวิทยากรในเรื่อง การบริหารจัดการในด้านเงินทุน เป็นผู้ให้ความรู้แก่ชุมชนได้รับรางวัลเกียรติคุณมากมาย ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ประธานสภา อบต.อ่อนนาลับ / คณะกรรมการ กศน.ตำบลอ่อนนาลับ และ ประธานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลอ่อนนาลับ



## 2. นางประไพ สุขคลี

ภูมิปัญญาด้านการฟ้อนรำภูไท



ที่อยู่บ้านเลขที่ 109 หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

นางประไพ สุขคลี มีความสามารถทางด้านการฟ้อนรำภูไท โดยเริ่มฟ้อนรำเมื่อปี 2540 เป็นตัวแทนของชาวตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง เข้าร่วมการแสดงการฟ้อนรำในงานประเพณีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี และเป็นผู้เผยแพร่วัฒนธรรมการฟ้อนรำภูไทให้เป็นที่รู้จักของประชาชนในเขตอำเภอบ้านดุง และใกล้เคียง



### 3. นายสามัญ สุวรรณไตร

ภูมิปัญญา ด้านเศรษฐกิจพอเพียง



ที่อยู่บ้านเลขที่ 102 หมู่ที่ 1 บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

นายสามัญ สุวรรณไตร อดีตกำนันตำบลถ่อนนาลับ เป็นผู้นำในด้านการนำพระราชดำริในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครัวเรือนของตน อีกทั้งยังได้เผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชผักสวนครัว ให้แก่ประชาชนในตำบลถ่อนนาลับ ปัจจุบันเป็นคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลถ่อนนาลับ



#### 4. นางบุญมา เมืองแสน

ภูมิปัญญา ด้านการทอผ้ามัดหมี่



ที่อยู่บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 2 บ้านนาม่วง ตำบลถ่อนนาสับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

นางบุญมา เมืองแสน มีความรู้ความชำนาญในด้านการทอผ้ามัดหมี่ ผ้าฝ้าย โดยเริ่มทอผ้าตั้งแต่ อายุ 20 ปี โดยการเรียนรู้จากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน จากประสบการณ์ที่มาก จึงได้มีการคิดค้นลวดลายใหม่ๆ ขึ้นมาอยู่เสมอ อีกทั้ง นางบุญมา ยังถ่ายทอดวิชาความรู้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาการทอผ้าในชุมชนอีกด้วย



## 5. นายหนูเดิน พาโคกหม

ภูมิปัญญา ด้านการจักสาน



บ้านเลขที่124 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ชัย ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

นายหนูเดิน พาโคกหม มีความรู้ทางด้านงานจักรสาน โดยเริ่มเรียนจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน ซึ่งมีความรู้พื้นฐานทางด้านนี้อยู่แล้ว จึงสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและเกิดความชำนาญมากขึ้น



## 6. นายสุเวชน์ นิลโอโล

ภูมิปัญญา ด้านการทำมุกประดับ



ที่อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 4 บ้านหนองลาด ตำบลอ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

นายสุเวชน์ นิลโอโล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการทำมุกประดับ อีกทั้งยังเป็นครูผู้สอน วิชาความรู้ทางมุกประดับให้กับชาวบ้านผู้สนใจศึกษาหาความรู้ด้านการทำมุกประดับและเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านหลักสูตรมุกประดับ ให้กับ กศน.ตำบลอ่อนนาลับอีกด้วย



การอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทำมุกประดับของกลุ่มสตรี





7. นางอุดม บัวโนนแดง

ภูมิปัญญา ด้านการทอเสื่อ



ที่อยู่บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ท่าเมือง ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

นางอุดม บัวโนนแดง มีความสามารถในการทอเสื่อ โดยเริ่มต้นจากผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ ในหมู่บ้านแล้วนำมาฝึกฝน จนเกิดความชำนาญ จึงได้มีการประยุกต์สวดลายขึ้นที่สวยงามไม่จำเจและ สามารถนำมาสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้



## 8. นางจิรารรรณ ติวงษา

ภูมิปัญญา ด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า



ที่อยู่บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ท่าเมือง ตำบลถ่อนนาถ้ำ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

นางจิรารรรณ ติวงษา เคยเป็นเจ้าของกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าที่กรุงเทพฯ หลังจากนั้นไม่นาน กิจการเริ่มไม่ดี จึงกลับมาเปิดกิจการที่บ้านตัดเย็บเสื้อผ้าตามสั่ง ส่งขายตามตลาดนัด ทั้งยังก่อตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านสตรี เพื่อให้กลุ่มสตรีในชุมชนได้มีงานทำ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ และปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโพธิ์ท่าเมืองอีกด้วย



## 9. นางสาวสุพรรณ โนนยโส

ภูมิปัญญา ด้านการเลี้ยงหม่อนไหม



ที่อยู่บ้านเลขที่ 124 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ชัย ตำบลอ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

นางสุพรรณ โนนยโส มีความรู้ด้านการเลี้ยงหม่อนไหม โดยเริ่มต้นจากการเรียนรู้จากเพื่อนบ้าน ศึกษารายละเอียดการเลี้ยงจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ จนนำมาปฏิบัติเองได้ และได้ส่งผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มแม่บ้านทอผ้าในหมู่บ้าน เป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและเป็นอาสาสมัคร กศน.ตำบลอ่อนนาลับ



